

ปังไม่ไหว! ทำเงินล้านจากแบล็คเบอร์รี่ รสหวาน ผลดก ปลูกในไทย เก็บขายได้ทั้งปี

“พอรู้ว่าอยากทำก็คิดว่าจะปลูกอะไรดี ถ้าจะมาทำเกษตรเฉยๆ ไม่มีใครรู้จักมันก็ไม่ไฉ่ จนมาเจอเบอร์รี่ ซึ่งผมเกิดคำถามว่าในต่างประเทศมีเบอร์รี่เยอะมากจนแทบจะเห็นได้ตามข้างทางเหมือนต้นมะม่วง ต้นพุทราบ้านเรา แต่ทำไมในไทยถึงหายากและราคาแพง มันทำให้ผมคิดได้ว่าถ้าเราสามารถปลูกมันได้มันจะดีแค่ไหน”

คุณรัฐสิทธิ์ ผีียดสูงเนิน หรือคุณอุ๊ต อายุ 39 ปี เจ้าของสวนเบอร์รี่ไทย เบอร์รี่เขาค้อ ผู้มองเห็นโอกาสจากผลไม้ (เคย) หายาก กระทั่งกลายเป็นอาชีพทำเงินในปัจจุบัน

คุณอุ๊ตเล่าว่า พี่นพเดิมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก แต่มาเช่าที่ทำสวนอยู่ที่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มทำมาประมาณ 5 ปีแล้ว จากเดิมที่ทำธุรกิจร้านเคมีเกษตรและธุรกิจปั้มน้ำมันอยู่แถวบ้าน แต่รู้สึกว่าการทำอยู่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการนัก

เนื่องจากคุณอุ๊ตดูแลอยู่คนเดียว และต้องคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาอิสระ บวกกับเริ่มสนใจการเกษตร การปลูกต้นไม้ต่าง ๆ จึงเริ่มสั่งต้นไม้จากอินเทอร์เน็ต มาทำการทดลองปลูกไว้บริเวณหลังปั้มน้ำมันของตัวเอง เมื่อเริ่มชอบจึงคิดอยากทำเกษตรอย่างจริงจัง



สำหรับการขยายพันธุ์แบล็คเบอร์รี่

คุณผู้ดูแลเลือกใช้วิธีเพาะเนื้อเยื่อ เนื่องจากสามารถควบคุมสายพันธุ์ให้นิ่งและทำจำนวนมากได้โดยใช้เวลาน้อยกว่าวิธีอื่น

ซึ่งนอกจากการเพาะเนื้อเยื่อแล้ว การขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ คือ การแยกหน่อ แต่วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมนักเนื่องจากจำเป็นต้องขุด

หน่อขึ้นมาจากแปลง ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอน และทำให้แปลงชำ ส่งผลให้ต้นที่ปลูกไว้อาจตายได้

ส่วนการเพาะเมล็ดถามว่าทำได้ไหม คุณผู้ดูแลบอกว่าสามารถทำได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะนอกจากจะใช้เวลานานแล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่เบอร์รี่จะกลายพันธุ์อีกด้วย

“หลังจากได้ต้นพันธุ์มาแล้วผมจะทำการเตรียมแปลงปลูก ด้วยการโรยมูลสัตว์บำรุงดินและไถตากดินอีก 2 รอบ หลังจากนั้นก็ทำการยกร่องขึ้น เพราะแบล็คเบอร์รี่เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขัง จึงต้องยกเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้ ส่วนหลุมปลูกไม่จำเป็นต้องขุดลึกมาก เอาแค่เหนือโคนเล็กน้อยก็พอ

ก่อนนำต้นกล้าลงก็รองก้นหลุมด้วยมูลสัตว์อีกรอบหนึ่ง ซึ่งผมจะไม่ได้มีการหมักอะไรเลย ได้มาแล้วก็ใส่เลย การปลูกควรเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นก็คอยดูแลรดน้ำทุก 1-3 วัน หรือคอยดูไม่ให้ดินแห้ง

ควรรดให้น้ำดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดแต่อย่าปล่อยให้แห้ง ส่วนการใส่ปุ๋ยก็บำรุงด้วยปุ๋ยคอกบ้างตามความเหมาะสม และใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 ในช่วงที่ติดผลอ่อน เพื่อบำรุงให้ผลมีความสมบูรณ์สวยงาม ประมาณปีละ 1-2 ครั้ง”



คุณอุ๊อธิบายเพิ่มเติมว่า แบล็คเบอร์รี่ที่สวนหากนับเวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงออกผลเร็วที่สุดอยู่ที่ 5-6 เดือน ช้าที่สุด คือ 7-8 เดือน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

แต่หากนับจนถึงตอนผลสุกพร้อมเก็บเกี่ยวเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี ซึ่งหลังจากนั้นจะเริ่มให้ผลผลิตต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี

เพียงแต่การเก็บเกี่ยวจำเป็นจะต้องเว้นช่วงหน้าฝนไว้ เนื่องจากผลไม้ชนิดนี้มีความบอบบาง เพียงแค่ลมพัดแรงจนเกิดการเสียดสีกันก็ทำให้บอบช้ำและผลแตกได้

ที่สวนของคุณอุ๊จะมีการกางสแลนล้อมรอบแปลงไว้เพื่อกันลม ส่วนการเก็บเกี่ยวก็ต้องระวังเรื่องแสงและลม หลังเก็บต้องยกเข้าร่มทันทีเพื่อป้องกันผลช้ำ

หรือหากมีทุนก็ควรทำห้องเย็นไว้เก็บผลผลิตด้วยจะดีมาก ในหนึ่งรอบคุณอุ๊ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 100-300 กิโลกรัม โดยแต่ละรอบจะเว้นระยะห่างประมาณ 3 วัน



สำหรับการขายคุณอุ๊จะเน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ด้วยการทำคอนเทนต์โปรโมตลงทุกช่องทาง ทั้ง Facebook Tiktok Reels และอื่น ๆ รวมถึงเปิดบางแปลงให้นักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าเก็บทานสดแบบบุฟเฟต์ วางขายหน้าสวนและส่งพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง แม้จะยังไม่ได้ทำแบรนด์เป็นของตนเองแต่ก็มีลูกค้านำไปส่งขายตามห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

โดยราคาหน้าสวนแบล็คเบอร์รี่จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 500 บาท ส่วนราสเบอร์รี่กิโลกรัมละ 800 บาท ส่วนบัตรบุฟเฟต์จะอยู่ที่คนละ 100 บาท นอกจากผลสดแล้วที่สวนยังมีต้นพันธุ์จำหน่ายอีกด้วย ซึ่งคุณอุ๊จะขายราคาเดียวกันหมด คือ ต้นละ 100 บาท ขนาดกระถาง 5 นิ้ว ความสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร

“ในมุมมองของผมเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่ลงทุนค่อนข้างสูง ตั้งแต่เริ่มทำมาจนถึงปัจจุบันผมน่าจะลงทุนไปเกิน 5 ล้านบาทแล้ว เพราะฉะนั้นคนที่สนใจอยากทำพีชตัวนี้จะต้องมีทุนจริงๆ ถ้าเฉลี่ยต้นทุนอื่น ๆ เป็นรายปีก็จะตกประมาณปีละ 1-2 แสน ถ้าปีไหนฝนตกชุกมาก ๆ ก็คือไม่ได้อะไรเลย อย่างปีที่แล้ว (2565) ฝนตกหนักทั้งปี ทุนหลักแสนของผมคือหายไปเลย ถ้าแปลงไหนไม่โดนฝนเลยจะได้เยอะ



ต้นพันธุ์เบอร์รี่



ลักษณะแปลงปลูกเบอร์รี่



เบอร์รี่ช่วงผลอ่อน



ที่มา : เกษตรกรก้าวหน้า 17 มีนาคม 2566